

# 2021/2022

การรับสมัครเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือด้าน  
การเงินสำหรับนักเรียน



สำนักงานการเงินนักเรียน

องค์การช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับนักเรียนและครอบครัวที่มีฐานะยากจน

(Thai)

“โบสถ์ร่วมเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับนักเรียน” เป็นโบสถ์สำหรับครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครอบครัวที่มีบุตรซึ่งกำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา หรือโรงเรียนอนุบาล/ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก เพื่อสมัครขอรับความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับนักเรียน

## หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ

- (i) ผู้สมัครจะต้องผ่านเกณฑ์การประมาณการรายได้ของครัวเรือน และต้องเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ (ตามข้อบัญญัติภายใต้กฎหมายการปกครองผู้เยาว์ บทบัญญัติที่ 13) มิฉะนั้น ผู้สมัครจะต้องอธิบายในรายละเอียดพร้อมแสดงหลักฐานยืนยันถึงสาเหตุที่ไม่สามารถปฏิบัติตามโบสถ์ได้
- (ii) นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นชาวฮ่องกงที่ยังไม่สมรส มีสิทธิในที่พักอาศัย สิทธิในที่ดินหรือได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องให้อยู่ได้โดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ ในการพักอาศัยในฮ่องกง (นอกเหนือจากข้อจำกัดในการพักอาศัย) ทั้งนี้ นักเรียนผู้ถือเพียงวีซ่าท่องเที่ยว หรือวีซ่าประเภทอื่นใดจากสองทางระหว่างฮ่องกงกับมาเก๊า วิชา่นักเรียน หรือผู้ที่มีบิดามารดาที่ถือวีซ่านักเรียน/วีซ่าท่องเที่ยว ไม่มีสิทธิที่จะสมัครขอรับความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับนักเรียน
- (iii) สำหรับนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการที่กำลังเรียนอยู่ในแอสเซอร์ อนุบาลต้น และอนุบาลปลายในโรงเรียนอนุบาล (K1 ถึง K3) จะต้อง
  - มีอายุอย่างน้อย 2 ปี 8 เดือน ในวันที่ 31 สิงหาคม 2021 (เช่น เกิดในวันที่หรือก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2018) และ
  - กำลังเรียนอยู่ในแอสเซอร์ (K1) อนุบาลต้น (K2) และอนุบาลปลาย (K3) ในโรงเรียนอนุบาลที่ขึ้นทะเบียนกับส่วนการศึกษา (EDB) โดยที่โรงเรียนอนุบาลนั้นจะต้องเป็นโรงเรียนอนุบาลที่ไม่แสวงหาผลกำไรจากการเปิดสอนหลักสูตรท้องถิ่นภายใต้แผนการศึกษาในระดับอนุบาล
- (iv) สำหรับนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการที่กำลังเรียนอยู่ในศูนย์ดูแลเด็กเล็ก (กลุ่มอายุ 0-2 ขวบ) และศูนย์ดูแลเด็กเล็ก (กลุ่มอายุ 2-3 ขวบ) จะต้อง
  - ได้รับการดูแลตลอดทั้งวันในศูนย์ดูแลเด็ก (สถานที่ได้รับเลี้ยงเด็กเล็ก แอสเซอร์ หรือ กลุ่มเด็กอายุที่เทียบเท่าในศูนย์ดูแลเด็กและโรงเรียนอนุบาล) ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการสังคม (SWD) และ
  - ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ “ความต้องการทางสังคม” ภายในระยะเวลาการประเมินเดียวกัน และ
- (v) โรงเรียนที่นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการกำลังเรียนอยู่นั้นจะต้องอยู่ในประเภทที่กำหนดตามแผนโครงการดังต่อไปนี้:

## โครงการช่วยเหลือด้านการเงิน

- **โครงการลดหย่อนค่าเล่าเรียนโรงเรียนอนุบาลและศูนย์เด็กเล็ก (KCFR)** ให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินในรูปแบบของการลดหย่อนค่าเล่าเรียนบุตรที่เรียนอยู่ในแอสเซอร์ อนุบาลต้นและอนุบาลปลายในโรงเรียนอนุบาลซึ่งไม่แสวงหากำไรในท้องถิ่นภายใต้แผนการศึกษาในระดับอนุบาล และ/หรือได้รับการดูแลตลอดทั้งวันในศูนย์ดูแลเด็กเล็กต่างๆ
- **โครงการทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสำหรับนักเรียนอนุบาล (Grant-KG)** ให้ทุนช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนอนุบาลผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประมาณการรายได้ของครัวเรือนและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ KCFR เพื่อนำไปใช้สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกี่ยวกับการศึกษาที่เกิดขึ้นจากการศึกษาระดับอนุบาลของนักเรียนภายใต้แผนการศึกษาในระดับอนุบาล
- **โครงการช่วยเหลือด้านค่าเล่าเรียน (TA)** ให้ความช่วยเหลือสำหรับนักเรียนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งกำลังเรียนอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 3/มัธยมศึกษาปีที่ 3/มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนของรัฐ โรงเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากภาคประชาชน โรงเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐตามจำนวนนักเรียน และโรงเรียนในท้องถิ่นต่างๆ ที่อยู่ภายใต้โครงการเงินช่วยเหลือโดยตรง เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านค่าเล่าเรียนที่จำเป็น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอื่นๆ
- **โครงการเงินช่วยเหลือค่าเดินทางสำหรับนักเรียน (STS)** ให้ความช่วยเหลือเงินค่าเดินทางสำหรับนักเรียนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งกำลังเรียนอยู่ในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาตามหลักเกณฑ์หรือศึกษาในหลักสูตรภาคกลางวันแบบเต็มเวลาไปจนถึงระดับอุดมศึกษาในสถาบันที่เรียน ใช้เวลาเกินกว่า 10 นาทีในการเดินทางจากโรงเรียนหรือการเดินทางไปโรงเรียนโดยรถสาธารณะ
- **โครงการเงินช่วยเหลือค่าอินเทอร์เน็ต (SIA)** ให้เงินช่วยเหลือสำหรับครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งมีนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา หรือเป็นนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง Yi Jin (DYJ) (รู้จักกันในนาม Yi Jin ประกาศนียบัตรชั้นสูง (YJD) ก่อนปี 2016) หรือเทียบเท่าในหลักสูตรต่างๆ ของสภาการฝึกอบรมอาชีวศึกษา (VTC) สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายด้านอินเทอร์เน็ตในการเรียนผ่านสื่อ e-learning ที่บ้านสำหรับตน (ตัวอย่างเช่น ค่าบริการอินเทอร์เน็ต หรือค่าบริการของ SIM การ์ดที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการของบริการโทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์มือถือ) จะมีการอนุมัติเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัว ทั้งนี้ ครอบครัวที่มีสิทธิ์จะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตราที่เป็นรายครัวเรือน โดยไม่คำนึงว่าในครัวเรือนจะมีจำนวนบุตรกี่คน

## ขั้นตอนการสมัคร

หากครอบครัวใดมีความประสงค์จะสมัครขอรับความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับนักเรียนในปีการศึกษา 2020/21 กรุณากรอกใบสมัคร (SFO 106B หรือ SFO 7B)

ตามข้อแนะนำการสมัครและส่งใบสมัครที่กรอกเสร็จสมบูรณ์แล้ว พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบอื่นๆ ที่จำเป็นยกยง SFO ทางไปรษณีย์ หรือกรอกและส่งใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์ทางออนไลน์ ทั้งนี้ แต่ละครอบครัว จะต้องส่งใบสมัครเพียงใบเดียวเท่านั้น การส่งใบสมัครหลายใบจากผู้สมัครคนเดียวกันจะถือเป็นโมฆะ ขั้นตอนการสมัครมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### (i) การสมัครขอรับความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

เวลา	ขั้นตอน
ภายในหรือก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม 2021	ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครให้เสร็จสมบูรณ์ และส่งใบสมัครพร้อมกับเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติม (ถ้ามี) และสำเนาเอกสารประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปยัง SFO ทางไปรษณีย์ โดยเจ้าหน้าที่ของตามที่อยู่ที่ได้รับ หรือส่งใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์ทางออนไลน์
<b>สำหรับผู้สมัครที่ได้รับการเบิกจ่ายกับโครงการช่วยเหลือด้านค่าเล่าเรียน 2020/21</b>	
สิ้นเดือนกรกฎาคม /สิงหาคม 2021	หากผู้สมัครที่ส่งใบสมัครในวันที่หรือก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2021 ได้ให้ข้อมูลที่เป็นทั้งหมดพร้อมกับเอกสารประกอบต่างๆ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์การประมาณการรายได้ของครัวเรือนแล้ว SFO จะมอบความช่วยเหลือด้านค่าเล่าเรียนแก่นักเรียนผู้มีสิทธิ์ และเงินช่วยเหลือค่าอินเทอร์เน็ตแก่ครอบครัวที่มีสิทธิ์ <u>โดยวิธีการจ่ายชำระอัตโนมัติ</u> ในวันสิ้นเดือนกรกฎาคม/สิงหาคม 2021 SFO จะออกหนังสือแจ้งผล* ให้แก่ผู้สมัครประมาณเดือนสิงหาคม 2021 โดยจะมีการออก "หนังสือแจ้งผู้ไม่มีสิทธิ์" ให้แก่ครอบครัวที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประมาณการเงินเดือนของครัวเรือน ครอบครัวที่ให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนตามกำหนดเวลาของ SFO หรือครอบครัวที่ขอยกเลิกการสมัคร
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2021	สำหรับนักเรียนที่ได้รับการเบิกจ่ายชั่วคราวจากโครงการ TA แล้ว SFO จะทำการคำนวณเงินช่วยเหลือใหม่และกำหนดจำนวนเงินช่วยเหลือ และจ่ายเงินช่วยเหลือจำนวนที่เหลือให้แก่ผู้สมัคร หรือเรียกคืนค่าใช้จ่ายส่วนเกินคืนจากผู้สมัคร เมื่ออัตราการให้เงินค่าเล่าเรียนสำหรับปีการศึกษาใหม่ออกมา (ประมาณเดือนตุลาคม 2021) และข้อมูลโรงเรียนของนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการตรวจสอบกับฐานข้อมูลของ EDB แล้ว ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2021
<b>สำหรับผู้สมัครที่ยังไม่ได้รับการเบิกจ่ายกับโครงการช่วยเหลือด้านค่าเล่าเรียนประจำปี 2020/21 หรือผู้ที่บุตรที่กำลังเรียนอยู่ชั้น P1 ในปีการศึกษา 2021/22</b>	
สิงหาคม 2021	หากผู้สมัครที่ส่งใบสมัครภายในวันที่หรือก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2021 ได้ให้ข้อมูลที่เป็นพร้อมทั้งเอกสารประกอบทั้งหมดแล้ว SFO จะออก "หนังสือแจ้งผล*" ใ้ครอบครัวนักเรียนผู้มีสิทธิ์ (EC) และ "ข้อแนะนำการสมัครโครงการช่วยเหลือด้านการเงิน" ให้แก่ผู้สมัครที่มีสิทธิ์นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2021 โดยจะมีการออก "หนังสือแจ้งผู้ไม่มีสิทธิ์" ให้แก่ครอบครัวที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประมาณการเงินเดือนของครัวเรือน ครอบครัวที่ให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนตามกำหนดเวลาของ SFO หรือครอบครัวที่ขอยกเลิกการสมัคร
กันยายน 2021	เมื่อผู้สมัครได้รับใบรับรอง EC แล้วจะต้องตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวและโครงการต่างๆ ที่เลือกสมัครให้เรียบร้อย หลังจากนั้นผู้สมัครจะต้องส่งคืนใบรับรอง EC ฉบับเสร็จสมบูรณ์ให้กับทางโรงเรียนที่นักเรียนอยู่ ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากเปิดเรียนหรือภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันที่ออกใบรับรอง EC (แล้วแต่ว่าอันไหนเกิดขึ้นทีหลัง) เพื่อการดำเนินการ ทั้งนี้ โรงเรียนจะรับรองสถานะและการเข้าเรียนของนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ จากนั้นส่งใบรับรอง EC ให้กับ SFO ต่อไป โดยปกติแล้ว SFO จะไม่รับใบรับรอง EC ที่ยื่นส่งภายหลังวันที่กำหนด

ตุลาคม 2021 เป็นต้นไป	หลังจากตรวจสอบใบรับรอง EC ที่ถูกส่งกลับมา SFO จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน <u>โดยการจ่ายชำระอัตโนมัติ</u> แก่แก่นักเรียนที่ได้รับการยืนยันสิทธิ์ตามโครงการที่ตนได้สมัครไป
-----------------------	---

\*สำหรับผู้สมัครที่มีบุตรที่จะสมัครขอรับความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในปี 2021/22 ในคราวเดียวกัน SFO จะทำการออก “หนังสือแจ้งผล” พร้อมกับใบรับรอง SC ให้แก่ครอบครัวที่มีสิทธิ์สำหรับรายละเอียดโปรดดูในขั้นตอนการสมัครสำหรับการสมัครขอความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา

**(ii) การสมัครขอรับความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา**

เวลา	ขั้นตอน
<b>สำหรับผู้สมัครที่ได้รับการเบิกจ่ายกับโครงการช่วยเหลือทางการเงินสำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา เท่านั้น ในปี 2020/21 (ไม่รวมนักเรียนที่กำลังจะเข้าเรียนระดับ P1 ในปีการศึกษา 2021/22)</b>	
ภายในหรือก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน 2021	ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครให้เสร็จสมบูรณ์ และส่งใบสมัครพร้อมกับใบการประเมิน “ความต้องการทางสังคม” (ถ้ามี) และสำเนาเอกสารประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับ SFO ทางไปรษณีย์โดยเจ้าหน้าที่ตามที่อยู่ที่ได้รับ หรือส่งใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์ทางออนไลน์
สิงหาคม 2021 เป็นต้นไป	ถ้าผู้สมัครที่ส่งใบสมัครในวันที่หรือก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2021 ได้ให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดพร้อมกับเอกสารประกอบต่างๆ แล้ว SFO จะทำการออก “หนังสือแจ้งผล” พร้อมกับ ใบรับรองโรงเรียน (SC) ให้แก่นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการที่มีสิทธิ์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2021 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ใบรับรอง SC ที่เกี่ยวข้องจะใช้ได้สำหรับนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการที่กำลังจะย้ายไปเข้าเรียนยังโรงเรียนอื่น ในปีการศึกษา 2021/22 เท่านั้น ซึ่งมีชั้นเรียนหรือห้องเรียนที่แตกต่างไปจากใบรับรองฉบับที่เคยพิมพ์ไว้ หรือผู้ที่กำลังจะสมัครขอความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาเป็นครั้งแรก ในกรณีดังกล่าว ผู้สมัครจะต้องส่งใบรับรอง SC ให้กับโรงเรียนที่จะเข้าศึกษาสำหรับปี 2021/22 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2021 หรือภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันที่ออกใบรับรอง SC เพื่อดำเนินการ (แล้วแต่อันไหนเกิดขึ้นทีหลัง)
<b>สำหรับผู้สมัครที่ยังไม่ได้รับการเบิกจ่ายกับโครงการช่วยเหลือทางการเงินสำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในปี 2020/21</b>	
กรกฎาคม 2021 เป็นต้นไป	SFO จะแจก “ใบสมัครเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับนักเรียน” พร้อมกับใบรับรอง SC ให้กับผู้สมัครที่สนใจผ่านทางโรงเรียนต่างๆ และจะรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2021 โดยผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครให้เสร็จสมบูรณ์และส่งคืนให้กับ SFO โดยตรงทางไปรษณีย์ หรือส่งใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์ทางออนไลน์โดยเร็วที่สุด และส่งใบรับรอง SC ให้กับโรงเรียนที่จะเข้าศึกษาสำหรับปี 2021/22 ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2021 เพื่อดำเนินการต่อไป

**หมายเหตุ**

- (i) ถ้าผู้ปกครองหรือผู้ดูแลได้รับความช่วยเหลือของสวัสดิการสังคมแบบครอบคลุม (CSSA) อยู่แล้ว โดยมีบุตรที่กำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือโรงเรียนอนุบาลและระดับชั้นอื่น ๆ ที่ต่ำกว่า จะต้องสมัครโดยตรงกับ SWD เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือด้านค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการสอบ ค่าตำราเรียนและอุปกรณ์การเรียน ค่าพาหนะ ค่าอินเทอร์เน็ตสำหรับครัวเรือน และอื่นๆ สำหรับปีการศึกษา 2021/22 โดยไม่จำเป็นต้องส่งใบสมัครกับทาง SFO
- (ii) หากผู้สมัครได้ส่ง “ใบสมัครเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับนักเรียน” สำหรับปี 2021/22 ทางออนไลน์แล้ว ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องส่งใบสมัครฉบับเอกสารไปยัง SFO

- (iii) SFO จะไม่ยอมรับ “ใบสมัครเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับนักเรียน” ที่ส่งในวันที่หรือหลังวันที่ 1 มีนาคม 2022 (ยกเว้นโครงการช่วยเหลือทางการเงินสำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา) ทั้งนี้ กำหนดสิ้นสุดการรับสมัครสำหรับโครงการช่วยเหลือด้านการเงินแต่ละโครงการได้ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ –

โครงการช่วยเหลือด้านการเงิน	กำหนดสิ้นสุดการรับสมัคร
โครงการลดหย่อนค่าเล่าเรียนโรงเรียนอนุบาลและศูนย์เด็กเล็ก (KCFR)	ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครให้กับ SFO ก่อนวันปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2021/22 หรือไม่เกินวันที่ 15 สิงหาคม 2022 แล้วแต่อันไหนมาก่อน มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการลดหย่อนค่าเล่าเรียนแม้ว่าจะผ่านเกณฑ์การประมาณการรายได้ของครัวเรือนและมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการก็ตาม ทั้งนี้ เดือนที่มิลบ่งค่าใช้จ่ายของกอลดหย่อนค่าเล่าเรียน จะเป็นเดือนที่ผู้สมัครทำการส่งใบสมัครหรือเดือนที่นักเรียนผู้เข้าร่วม โครงการได้รับการยอมรับให้เข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาล/ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ขึ้นกับว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นทีหลัง
โครงการทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับอนุบาล (Grant-KG)	ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครให้กับ SFO ก่อนวันปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2021/22 หรือไม่เกินวันที่ 15 สิงหาคม 2022 แล้วแต่อันไหนมาก่อน มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการเบิกจ่ายสำหรับโครงการ Grant-KG แม้ว่าผู้สมัครจะผ่านเกณฑ์การประมาณการรายได้ของครัวเรือนและมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการก็ตาม
โครงการช่วยเหลือด้านตำราเรียน (TA)	ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครให้กับ SFO ในวันที่หรือก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2021 มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับความช่วยเหลือด้านตำราเรียนแม้ว่าจะต้องผ่านเกณฑ์การประมาณการรายได้ของครัวเรือน และมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการก็ตาม
โครงการเงินช่วยเหลือค่าเดินทางสำหรับนักเรียน (STS)	สำหรับผู้สมัครที่ส่งใบสมัครในวันที่หรือหลังวันที่ 1 พฤศจิกายน 2021 และผ่านเกณฑ์การประมาณการรายได้ของครัวเรือน และมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ การจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเดินทางสำหรับนักเรียน (ถ้าใช่) ให้กับนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการคัดเลือกอาจมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบสมัครหรือวันที่เข้าเรียนในโรงเรียนของนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ (หรือวันสิ้นสุดโครงการ CSSA สำหรับนักเรียนที่ได้รับเงินช่วยเหลือในโครงการ CSSA มาก่อนหน้านี้) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ของแต่ละกรณี
โครงการเงินช่วยเหลือค่าอินเทอร์เน็ต (SIA)	สำหรับผู้สมัครที่ส่งใบสมัครในวันที่หรือหลังวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2022 (เช่น ในครึ่งหลังของปีการศึกษา 2021/22) อาจมีการจ่ายเงินช่วยเหลือโครงการ SIA บางส่วนให้กับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก โดยที่ผู้สมัครจะต้องผ่านเกณฑ์การประมาณการรายได้ของครัวเรือน และมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ

- (iv) SFO จะดำเนินการแจ้งการได้รับใบสมัครให้ทราบทางข้อความ SMS ที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือของของผู้สมัคร หรือออกหนังสือแจ้ง (สำหรับผู้สมัครที่ไม่สามารถให้หมายเลขโทรศัพท์ของกันได้) หากผู้สมัครไม่ได้รับการแจ้งเตือนใดๆ เกี่ยวกับการได้รับใบสมัครทางข้อความ SMS หรือหนังสือแจ้งจากทาง SFO ภายใน 20 วันทำการ หลังจากส่งใบสมัคร กรุณาติดต่อสอบถามที่สายด่วนของ SFO (2802 2345) เพื่อตรวจสอบว่า SFO ได้รับใบสมัครของท่านแล้วหรือไม่ เพื่อหลีกเลี่ยงการล่าช้าในการสมัคร อันเนื่องจากการส่งมอบที่ไม่ถูกต้อง/ไม่สำเร็จ
- (v) หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับรายละเอียดครอบครัวของผู้สมัคร (เช่น องค์ประกอบของครอบครัว และฐานะทางการเงิน เป็นต้น) หลังจากจะหลายประณิน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2020 ถึง 31 มีนาคม 2021) ผู้สมัครสามารถแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ SFO จะพิจารณาแต่ละกรณีของแต่ละบุคคล

### การประมาณการรายได้ของครัวเรือนและระดับการให้ความช่วยเหลือ

- (i) SFO จะใช้การคำนวณ “รายได้ครอบครัวที่ปรับแล้ว” (AFI) ในการประมาณการรายได้ของครัวเรือนเพื่อทำการประเมินสิทธิของครอบครัวที่จะรับความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับนักเรียนและระดับการให้ความช่วยเหลือที่จะได้รับดังสรุปต่อไปนี้
- $$AFI = \frac{\text{รายได้ทั้งหมดต่อปีของครัวเรือน}}{\text{จำนวนสมาชิกในครัวเรือน} + (1)}$$

- (ii) รายได้ทั้งหมดต่อปีของครัวเรือน ประกอบด้วยรายได้ต่อปีของผู้สมัครและคู่สมรสและ 30% ของรายได้ต่อปีของบุตรที่ยังไม่ได้สมรสซึ่งอาศัยอยู่กับครอบครัว (ถ้ามี) และ เงินอุดหนุนจากญาติ / เพื่อน (ถ้ามี)
- (iii) โดยทั่วไป สมาชิกในครัวเรือนหมายถึงผู้สมัคร คู่สมรสของผู้สมัคร บุตรที่ยังไม่ได้สมรสซึ่งอาศัยอยู่กับครอบครัว และบิดามารดาที่ได้รับการดูแลจากผู้สมัคร หรือคู่สมรสของผู้สมัคร
- (iv) สำหรับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่มีสมาชิก 2 ถึง 3 คน "+ (1)" เลข 1 ของตัวหารในสูตร AFI จะเพิ่มขึ้นเป็นเลข 2
- (v) มาตรฐานการให้สิทธิจาก AFI สำหรับระดับการให้ความช่วยเหลือระดับต่างๆ ในปีการศึกษา 2021/22 ระบุไว้ในตารางด้านล่าง โปรดจำไว้ว่าค่า AFI ไม่ใช่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน

ปีการศึกษา 2021/22 - AFI (HK\$)	ระดับการให้ความช่วยเหลือ
0 – 41,360	ทั้งหมด/เงินช่วยเหลือเต็มจำนวน (100%) *
41,361 – 79,976 <sup>#</sup>	ครึ่งหนึ่ง / 1/2 ของเงินช่วยเหลือ (50%)
> 79,976	ไม่มีสิทธิ์ (การสมัครไม่สำเร็จ)

\* AFI สำหรับครอบครัวที่มีสมาชิก 3 คน และ 4 คนได้รับเงินช่วยเหลือเต็มจำนวนในปีการศึกษา 2021/22 เป็นเงินจำนวน \$50,071 และ \$46,066 ตามลำดับ สำหรับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่มีสมาชิก 2 คน และครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่มีสมาชิก 3 คน จะได้รับพิจารณาเป็นครอบครัวที่มีสมาชิก 3 คน และครอบครัวที่มีสมาชิก 4 คนตามลำดับ ในการกำหนด AFI เงินช่วยเหลือเต็มจำนวนและการคำนวณ AFI

# สำหรับการให้ความช่วยเหลือสำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ระดับการให้ความช่วยเหลือจะอยู่ที่ 3/4 ของเงินช่วยเหลือ (75%) ถ้า AFI อยู่ระหว่าง \$41,361 และ \$50,664 และระดับการให้ความช่วยเหลือจะอยู่ที่ครึ่งหนึ่งของเงินช่วยเหลือ (50%) ถ้า AFI อยู่ระหว่าง \$50,665 และ \$79,976

### การจ่ายเงินช่วยเหลือ

- สำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา SFO จะออกเงินช่วยเหลือโดยวิธีการจ่ายอัตโนมัติให้แก่ผู้สมัครที่มีสิทธิ์ (หมายเหตุ: โดยปกติจำนวนเงินช่วยเหลือชั่วคราวจากโครงการ TA และโครงการ SIA จะจ่ายให้กับผู้สมัครที่มีสิทธิ์นับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม/สิงหาคม ในขณะที่ STS จะจ่ายในเดือนตุลาคมเป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้สมัครรายใหม่จะได้รับเงินช่วยเหลือในเดือนหรือหลังเดือนตุลาคม)
- สำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา การคลังจะจ่ายเงินช่วยเหลือผ่านการอนุมัติแล้วให้กับโรงเรียนอนุบาล/ศูนย์ดูแลเด็กเล็กที่เกี่ยวข้องโดยตรง ภายในประมาณ 10 วันทำการ นับแต่วันที่ออกหนังสือแจ้งผลพร้อมกับจำนวนเงินช่วยเหลือ จากนั้นทางโรงเรียนอนุบาล/ศูนย์ดูแลเด็กเล็กจะได้จัดสรรการจ่ายชำระให้กับผู้สมัครต่อไป (หมายเหตุ: SFO จะจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกผ่านทางโรงเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาสำหรับนักเรียนอนุบาลจะจ่ายผ่านระบบจ่ายอัตโนมัติไปยังบัญชีธนาคารของผู้สมัครที่มีสิทธิ์ นับตั้งแต่สิ้นเดือนกันยายน 2020)

### ติดต่อสอบถาม

- ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โครงการช่วยเหลือด้านการเงินและขั้นตอนการสมัคร โทร. สายด่วน 24 ชั่วโมงที่ 2802 2345 หากผู้สมัครต้องการสอบถามเกี่ยวกับการสมัครเป็นภาษาอื่นที่นอกเหนือไปจากภาษาจีน และภาษาอังกฤษ สามารถสอบถามได้ 8 ภาษา (ได้แก่ ภาษาบาหลีอินโดนีเซีย ภาษาฮินดี ภาษาเนปาล ภาษาญี่ปุ่น ภาษาตากาล็อก ภาษาไทย ภาษาอูรดู และภาษาเวียดนาม) โทรหาสายด่วน กรุณาเลือก "ภาษาอื่น" โดยกด '4' หลังเสียงสัญญาณ นอกจากนี้ ผู้สมัครสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของ SFO สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ([www.wfsfaa.gov.hk/sfo](http://www.wfsfaa.gov.hk/sfo))
- ผู้สมัครสามารถติดต่อศูนย์ให้บริการกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในฮ่องกง (CHEER) ได้ทางโทรศัพท์ หากจำเป็นต้องใช้บริการแปลและสามภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ อีก 8 ภาษา ทั้งนี้ หมายเลขสายด่วนของ CHEER แสดงไว้ดังต่อไปนี้ -  
ภาษาบาหลีอินโดนีเซีย (3755 6811) ภาษาฮินดี (3755 6877) ภาษาเนปาล (3755 6822) ภาษาญี่ปุ่น (3755 6844) ภาษาตากาล็อก (3755 6855) ภาษาไทย (3755 6866) ภาษาอูรดู (3755 6833) และภาษาเวียดนาม (3755 6888)  
นอกจากนี้ ผู้สมัครสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของ CHEER สำหรับรายละเอียดการให้บริการต่างๆ ได้ที่ (<http://www.hkcs.org/en/services/cheer>)